

รายงานการศึกษา

ปัจจัยของข้าราชการในสังกัด ที่ว่าหากออกนอกระบบ ไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ได้ขออยู่ สำคัญกว่า การว่างจะมีภาระเงินค่าหน่วยกิต ส่งผลกระทบต่อ

รวมเข้าปีที่คาดว่าจะลดอีกตั้งกล่าว เมื่อวันที่ 17-18 ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดการประชุม. ประจำปี 2549 ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พญาไท โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารเข้าร่วมประมาณ 300 คน



วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2549 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พญาไท

วิมล วัฒนศิริกร ปชต.ศึกษาธิการ เรื่อง "การส่งเสริมมหาวิทยาลัยพัฒนาผู้มหาวิทยาลัยในกำกับอย่างมีสัมฤทธิ์ผล" โดย ส.ดร.วิมล วัฒนศิริกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แต่ขณะนี้มีเพียง 4 แห่งที่ออกนอกระบบ ทำให้สภาพเหมือนลูกเมียน้อยเป็นปัญหาทางภาวะจัดการ ที่สำคัญสำหรับคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ อย่างชัดเจน คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัว ดังนั้นทุกฝ่าย ต้องมีศรัทธาในการออกนอกระบบ พยายามสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายใน สร้างความหวังถึงเส้นทางที่เดินต่อไปในอนาคตเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบและสภามหาวิทยาลัยต้องมีการบริหาร

การนำไปใช้ทำให้ออกมาได้อย่างดีด้วยตนเอง ทั้งมีกลไกการตรวจสอบของสำนักการคลังเงินแผ่นดิน (สจล.)

ข้างต้นของข้าราชการพลเรือน รัฐบาลต้องจัดเงินอุดหนุนเพิ่มเติมไว้ก่อนเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลงบปีเกี่ยวกับเรื่องขาดดุลงบปี และ 4. เพื่อส่งเสริมการค้าขายและพัฒนางานบริการ การบริการ การจัดการทางธุรกิจ และระบบของมหาวิทยาลัยในกำกับ จึงเสนอหลักการกำหนดค่าใหม่หรือรายได้ในกำกับ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ

สถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไม่เข้าราชการตามหลักเกณฑ์ที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด ต่างประเด็นปัญหาการไม่ได้รับรางวัล ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เทียบเคียงกับข้าราชการอยู่ด้วย ดังนั้นหาก ครม. จะมีมติในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลตามข้อ 2 ก็ขอให้ครอบคลุมไปถึงกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการด้วย ก็จะเปิดประตูให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารที่ถ่วงประสายในขณะนี้

'อธิการบดีเล็กเขอรอนาคต' 'มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ'

แบบมติดใหม่ ทำงานเชิงนโยบาย ที่สำคัญถึงจะมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก็ต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของรัฐบาลด้วย

หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ข้าราชการพลเรือน โดยรวม ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนเพิ่มเติมขึ้นไว้ก่อนกับ วิทยาลัยในกำกับเพื่อเป็นค่าตอบแทน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เพื่อจ่ายให้แก่บุคลากรที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนอยู่ในมหาวิทยาลัยในกำกับ ในสัดส่วนที่เท่ากับด้วย

เพื่อให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีอำนาจในการบริหารจัดการคล่องตัวมากยิ่งขึ้น



ส.ดร.ปริญญา เวลายุ่ง

ด้าน ส.ดร.ปริญญา กล่าวถึงข้ออุปการะมหาวิทยาลัยที่ 6 ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยในกำกับ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และประชาชนในด้านการจัดการศึกษา และวิจัยขั้นสูงได้อย่างสมบูรณ์ จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยขอเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนี้

1. ให้รัฐบาลเน้นการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยในกำกับอย่างเพียงพอ และสวัสดิการอย่างอื่นของข้าราชการพลเรือน ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนและเงินอื่นๆ ดังกล่าว

ประมาณ 4.1 โดยมหาวิทยาลัยในกำกับในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐจึงตั้งเงินเดือน พ.ร.บ.ยอมให้รับราชการเว้นภาษีเงินได้มีบุคคล ภายใต้โรงเรียนและที่ดิน สามีปริญญ์หรือที่ ภาษีและอากร ตลอดจนค่าชดเชยเงินต่างๆ เสมือนกับเงินส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมตามประมวลกฎหมายและตามกฎหมายอื่นๆ

"โดยข้อเสนอการส่งเสริมการค้าดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกำกับนี้ ผมจะทำเป็นหนังสือเวียนแจ้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อขอความเห็นความเห็น หรือข้อชี้แจง หากไม่มีอะไรเพิ่มเติม ผมจะนำข้อสรุปดังกล่าว เสนอครม. ศึกษาธิการ. ในสัปดาห์นี้ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ต่อไป" นายปริญญา กล่าวและว่า ส่วนกรณีนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอว่ามหาวิทยาลัยในกำกับควรเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายกลางในการอุดหนุนการเงินไว้กับอุดมศึกษาใน ที่ประชุมยังไม่ได้มีการเสนอประเด็นดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องที่มีความลับซับซ้อน

ถ้าต่อไปของการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ จะเป็นไปได้ หรือยังเป็น